

KỶ HỢP THỨ TÁM, QUỐC HỘI KHÓA XV...

(Tiếp theo trang 1)

hoạt động chuyên trách. Góp ý về quyền và trách nhiệm của cơ sở kinh doanh được có vốn đầu tư nước ngoài (FIE), đại biểu cho biết, tại khoản 1 Điều 32 của Luật Dược quy định hoạt động "kinh doanh bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc" là một hoạt động kinh doanh được độc lập...

động bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc mà không nêu rõ là các hoạt động này gắn với bán hàng thì vô hình chung đã loại trừ quyền kinh doanh của các doanh nghiệp FIE đối với một hoạt động kinh doanh độc lập không có liên quan đến phân phối thuốc được quy định trong Luật. Theo các hiệp định vụ bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc cũng được liệt kê tại khoản 2 Điều 32 như một cơ sở kinh doanh được độc lập với cơ sở bán buôn hay cơ sở bán lẻ thuốc, nguyên liệu làm thuốc. Vì vậy, khi khoản 4 Điều 53a quy định các cơ sở kinh doanh được có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện các hoạt

logistics sau 7 năm kể từ khi gia nhập - tức là kể từ năm 2014 Việt Nam đã không còn hạn chế đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực này. Nếu mở rộng thêm quyền cho các doanh nghiệp FIE sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là doanh nghiệp đã tập trung đầu tư xây dựng, cung cấp dịch vụ cho thuê kho bãi, logistics trong hoạt động kinh doanh phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc trong thời gian qua. Bên cạnh đó, phần lớn các quốc gia trong khu vực và trên thế giới có ngành công nghiệp dược phát triển như Ấn Độ, Hàn Quốc, Singapore... đều thực hiện chính sách mở cửa trong

lĩnh vực phân phối và logistics được phẩm và những chính sách này đã có tác động tích cực trong việc huy động và thu hút vốn đầu tư nước ngoài để nâng cao năng lực phát triển cho các doanh nghiệp trong nước. Buổi chiều, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra và tiến hành thảo luận về dự án Luật Dữ liệu.

Luật Dữ liệu nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ, sử dụng hiệu quả dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội; phục vụ phát triển Chính phủ số và cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính; phát triển kinh tế - xã hội; phát triển trung tâm dữ liệu quốc gia. Các đại biểu cũng cho biết đây là những nội dung đang được điều chỉnh bởi một số luật liên quan như Luật Giao dịch điện tử, Luật An ninh mạng, Luật An toàn thông tin mạng, Luật Viễn thông và đặc biệt là dự thảo Luật Công nghiệp công nghệ số. Do đó, để nghị cần nhắc, làm rõ mối quan hệ giữa các quy định của dự án Luật này với quy định của các luật hiện hành và dự án Luật Công nghiệp công nghệ số để phân định phạm vi điều chỉnh bảo đảm phù hợp, tránh chồng chéo...

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

ngiên cứu cụ thể các quy định của luật hiện hành, rà soát, tham gia ý kiến vào các dự thảo. Cho ý kiến cụ thể vào nội dung dự thảo quy định phân công, phân cấp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về giá, thẩm định giá trên địa bàn tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện dự thảo trình cấp có thẩm quyền ban hành theo đúng quy định. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh thống nhất một số nội dung dự thảo tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quy định thi chí các dự án đầu tư lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất xây dựng khu đô thị, khu dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh do Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành liên quan phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư sớm hoàn thiện dự thảo tờ trình trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành.

KIẾN XƯƠNG

Phấn đấu chỉ trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội không dùng tiền mặt đạt 75% trở lên

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, đến nay huyện Kiến Xương đã mở được 2.609 tài khoản ATM, đạt 25,7%. Huyện phấn đấu đạt chỉ tiêu về tỷ lệ chi trả qua tài khoản thanh toán ngân hàng, chi trả qua các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt đạt 75% trở lên.

Để đạt được mục tiêu trên, huyện Kiến Xương sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân chuyển từ hình thức nhận tiền mặt sang nhận qua tài khoản cá nhân; hướng dẫn người dân mở tài khoản ngân hàng; rà soát thông tin để đồng bộ lên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm. Các cơ quan liên quan cũ cần bộ theo dõi, hỗ trợ và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh cho các địa phương và người dân. Đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện để việc chi trả không dùng tiền mặt diễn ra thông suốt, hiệu quả, coi đây là xu thế tất yếu trong giai đoạn đẩy mạnh chuyển đổi số như hiện nay.

THU THUY

ĐỒNG HƯNG

Thu nhận 279 đơn vị máu trong ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 4

Sáng ngày 22/10, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Đông Hưng phối hợp với Khoa Huýt học và Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 4 năm 2024.

Ngày hội đã thu hút trên 400 cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, bác sĩ, y sĩ, dược sĩ, cán bộ, hội viên phụ nữ và hội nông dân, đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện tham gia. Kết quả, Ban tổ chức thu nhận được 279 đơn vị máu để phục vụ công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân.

Năm 2024, huyện Đông Hưng được giao chỉ tiêu thu nhận 700 đơn vị máu, đến nay huyện đã thu nhận trên 1.000 đơn vị máu, vượt chỉ tiêu tính giao trên 300 đơn vị máu.

THU HIỀN

LỄ KỶ NIỆM 70 NĂM...

(Tiếp theo trang 1)

ngày truyền thống ngành y tế đề nghị trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các ngành bổ sung, hoàn thiện các kế hoạch sớm trình UBND tỉnh. Đồng chí cũng cho ý kiến cụ thể vào từng nội dung kế hoạch, trong đó nhấn mạnh mục đích, yêu cầu và nội dung công tác tuyên truyền, thi đua, khen thưởng... Kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm phải có chủ đề cụ thể, kịp thời khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền sâu rộng về thành tựu 70 năm xây dựng và phát triển của ngành y tế cũng như các hoạt động trước, trong và sau lễ kỷ niệm với các hình thức phong phú, đa dạng, tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Các đơn vị liên quan rà soát, nghiên cứu lựa chọn công trình khánh thành, khởi công nhân dịp kỷ niệm... Ngành y tế phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng chương trình cụ thể tổ chức các hoạt động trước, trong, sau lễ kỷ niệm bảo đảm trang trọng, hiệu quả.



Đồng chí Phạm Văn Nghiêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành y tế phát biểu tại cuộc họp.

Tập huấn hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm; nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

\* Ngày 22/10, Sở Y tế phối hợp với Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tập huấn hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm cho cán bộ, nhân viên y tế làm công tác xét nghiệm tại các cơ sở y tế trong tỉnh. Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được thông tin tổng quan về hệ thống quản lý chất lượng và hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học do Bộ Y tế ban hành... Lớp tập huấn được tổ chức từ

ngày 21 - 25/10. Thông qua tập huấn giúp cán bộ các đơn vị y tế thực hiện tốt nội dung Bộ tiêu chí đánh giá mức chất lượng xét nghiệm; tăng cường năng lực hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm, hướng đến liên thông công nhận kết quả xét nghiệm giữa các đơn vị, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

\* Sáng ngày 22/10, UBND huyện Vũ Thư tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu

với đơn khiếu nại; đơn tố cáo; đơn kiến nghị, phản ánh. Đặc biệt, các đại biểu được tập huấn, hướng dẫn quy trình nghiệp vụ 5 bước giải quyết khiếu nại; trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ hoặc hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực. Tại hội nghị, các đại biểu còn được chia sẻ kinh nghiệm việc tiếp giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực đất đai, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và trao đổi, thảo luận, tháo gỡ một số vướng mắc trong quá

trình tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Cũng tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến nội dung trọng tâm của Luật Thanh tra (Luật số 11/2022/QH15) ban hành ngày 14/11/2022. Thông qua tập huấn nhằm bổ sung kiến thức, nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cơ sở, từ đó làm tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; ngăn ngừa, hạn chế tối đa tình trạng khiếu kiện đông người, kéo dài, vượt cấp, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn.

HOÀNG LANH - QUỲNH LƯU

36 xã có vùng sản xuất được chứng nhận VietGAP

Đến nay, toàn tỉnh có 36 xã có vùng sản xuất được các tổ chức chứng nhận cấp giấy chứng nhận thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) với tổng diện tích 194,7ha; 39 vùng sản xuất trồng trọt với tổng diện tích 295,5ha đã được cấp mã số vùng trồng. Một số mô hình sản xuất VietGAP tiêu biểu như: mô hình sản xuất lúa tại xã Đông Tân (Đông Hưng) với quy mô 5ha; mô hình sản xuất rau gia vị tại xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ) với quy mô 5,2ha, giá bán sản phẩm cao hơn so với sản xuất đại trà từ 15 - 20%, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường;

mô hình trồng hoa tại xã Bách Thuận (Vũ Thư) với diện tích 5,02ha; mô hình sản xuất lúa chất lượng tại xã An Ninh (Quỳnh Phụ) với diện tích 16ha...

Ngoài ra, năm 2024, diện tích lúa canh tác theo hướng giảm phát thải khí nhà kính tăng, đạt trên 5.000ha, năng suất lúa tăng khoảng 26% và phát thải khí nhà kính giảm 12,5% so với phương pháp canh tác truyền thống. Một số mô hình điển hình tại các xã: Bình Định (Kiến Xương), Nam Cường (Tiền Hải), Đông Cường, Phú Lương (Đông Hưng).

NGÂN NGUYÊN

Gieo trồng 74.000ha lúa và trên 15.000ha cây màu vụ xuân năm 2025

Vụ xuân năm 2025, toàn tỉnh có kế hoạch gieo trồng 74.000ha lúa, trên 15.000ha cây màu. Năng suất lúa xuân phần đầu đạt trên 70 tạ/ha, sản lượng trên 510.000 tấn. Chủ trương của ngành nông nghiệp mở rộng diện tích lúa gieo cấy bằng máy lên 35.000ha; khuyến khích người dân tích tụ, tập trung đất đai, cấy cùng trà, cùng giống, áp dụng tối đa cơ giới hóa vào sản xuất tạo thuận lợi cho việc liên kết bao tiêu sản phẩm. Về thời vụ, tập trung gieo mạ xuân ngay từ ngày 24/1 đến ngày 5/2/2025 theo phương thức gieo mạ non trên nền đất cứng có khung vòm che phủ bằng nilon trắng hoặc gieo mạ khay trong nhà màng hoặc được che phủ nilon; gieo mạ dự phòng với tỷ lệ 5 - 10% bằng các giống lúa ngắn ngày để ứng phó kịp thời nếu gặp điều kiện rét đậm, rét hại gây chết lúa. Kết thúc gieo cấy trước ngày 25/2/2025. Đối với cây màu xuân (ngô, lạc, rau các loại) gieo trồng trong tháng 2/2025. Ngành nông nghiệp đề nghị các địa phương tập

trung vệ sinh đồng ruộng, cây lật đất phơi ải, làm thủy lợi nội đồng xong trước ngày 15/12/2024; khuyến cáo nông dân không đốt rơm, rạ gây ô nhiễm môi trường, gia tăng phát thải khí nhà kính. Ở những vùng bị nhiễm sâu độc thân hại chăm sóc vệ sinh đồng ruộng sớm, không để lúa ẻo, gốc rạ tạo điều kiện cho sâu qua đông, tiếp tục gây hại ở vụ xuân năm 2025.

LƯU NGUYÊN



Các đồng chí lãnh đạo huyện Đông Hưng thăm hỏi, động viên người tham gia hiến máu tình nguyện.



THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh tỉnh Thái Bình thông báo tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2024 với số lượng và vị trí sau:

Table with columns: Đơn vị tuyển dụng, Số lượng, vị trí tuyển dụng (06 chỉ tiêu), Tín dụng, Lái xe. Rows: Hội sở, Chi nhánh huyện Vũ Thư, Chi nhánh huyện Kiến Xương.

- 1. Điều kiện, tiêu chuẩn của ứng viên: Về độ tuổi: Không quá 35 tuổi. Về chiều cao và tình trạng sức khỏe: Nam cao từ 1,60m trở lên, nữ cao từ 1,55m trở lên. Có đủ sức khỏe để đảm nhận công việc. Đối với vị trí chuyên môn nghiệp vụ: Ứng viên tốt nghiệp Đại học hệ chính quy (không bao gồm ứng viên tốt nghiệp hệ liên thông lên Đại học) chuyên ngành phù hợp với vị trí dự tuyển (Tài chính ngân hàng, kinh tế, quản trị kinh doanh...). Đối với ứng viên dự tuyển vị trí lái xe: Yêu cầu có bằng lái xe hạng B2 trở lên. 2. Hình thức tổ chức tuyển dụng: Sơ tuyển hồ sơ, thi viết chuyên môn nghiệp vụ, phỏng vấn. (Nội dung chi tiết ứng viên xem tại Thông báo tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2024 của Agribank được đăng tải trên website/fanpage http://www.agribank.com.vn).

- 3. Hồ sơ dự tuyển gồm: - Phiếu đăng ký dự tuyển lao động có dán ảnh (Mẫu lấy trên Website của Agribank hoặc lấy trực tiếp tại điểm nhận hồ sơ). - Sơ yếu lý lịch (dán ảnh), được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận trong thời gian không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển. - Bản sao công chứng văn bằng, bằng điểm (phụ lục văn bằng), chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. - Bản sao công chứng Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân. - Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển. - Giấy tờ khác (nếu có). 4. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ: - Ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tổng hợp (tầng 3) Agribank Chi nhánh tỉnh Thái Bình, số 150 đường Lê Lợi, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình. Điện thoại: 0227.3833086. - Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 22/10/2024 đến ngày 28/10/2024 (Sáng từ 8h - 11h30; chiều từ 13h30 đến 17h vào các ngày làm việc trong tuần). Ghi chú: Không nhận hồ sơ nộp thay, nộp hộ, hồ sơ quá hạn. 5. Thời gian, địa điểm thi tuyển: Thời gian thi tuyển: Agribank Chi nhánh tỉnh Thái Bình sẽ thông báo đến ứng viên đủ điều kiện tham gia dự thi. Địa điểm: Trụ sở Agribank Chi nhánh tỉnh Thái Bình (hội trường tầng 7), số 150, đường Lê Lợi, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình.

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH THÁI BÌNH



THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Bắc Thái Bình trân trọng thông báo tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2024 cụ thể như sau:

1. Số lượng, vị trí tuyển dụng: 5 người

Table with columns: Đơn vị tuyển dụng, Số lượng, vị trí tuyển dụng, Tín dụng, Kế toán. Rows: Chi nhánh huyện Đông Hưng, Chi nhánh huyện Quỳnh Phụ, Chi nhánh huyện Hưng Hà.

2. Điều kiện tiêu chuẩn về trình độ đối với ứng viên dự tuyển: Tốt nghiệp Đại học, hệ chính quy (không bao gồm ứng viên tốt nghiệp hệ liên thông lên Đại học), chuyên ngành phù hợp với vị trí dự tuyển.

3. Hình thức thi: Sơ tuyển hồ sơ, thi viết chuyên môn nghiệp vụ, phỏng vấn.

4. Hồ sơ dự tuyển bao gồm: - Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu của Agribank);

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh, có xác nhận của chính quyền địa phương;
- Giấy khám sức khỏe;
- Bản sao (công chứng) văn bằng, chứng chỉ, giấy khai sinh, chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân; các giấy tờ khác (nếu có).

5. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ: Thời gian: Từ ngày 22/10/2024 đến ngày 28/10/2024 (Sáng từ 08h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6).

Địa điểm: Phòng họp, tầng 4, Agribank Chi nhánh Bắc Thái Bình Số 297 Trần Hưng Đạo, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Thông tin chi tiết ứng viên truy cập hệ thống website của Agribank (https://www.agribank.com.vn) hoặc liên hệ Phòng Tổng hợp Agribank Chi nhánh Bắc Thái Bình, ĐT: 02273.833.087.

T.M HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG - GIÁM ĐỐC Trần Việt Chính